

เต็ดตรา แพ้ค เผยผลสำเร็จในการใช้พลังงานไฟฟ้า ทดแทนถึง 50% หลังลงนามเข้าร่วม RE100 เพียง สองปี



เต็ดตรา แพ้ค รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กรทั่วโลก ที่ขณะนี้กว่าครึ่งได้มาจากแหล่งพลังงานทดแทน จึงทำให้บริษัท มั่นใจถึงเป้าหมายที่วางไว้ตามพันธสัญญา RE100* ว่าด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนในการผลิตทั่วโลก 100% ให้ได้ภายในปี 2030

ความสำเร็จนี้เกิดจากการผลักดันโครงการต่างๆ ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนได้ทั้ง 100% ที่โรงงานของเต็ดตรา แพ้ค ในประเทศสวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์และแอฟริกาใต้ รวมถึงอีก 17 โรงงานใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทดแทนเป็นหลัก นอกจากนี้ เต็ดตรา แพ้ค ยังได้ไปรับรองการซื้อพลังงานหมุนเวียนนานาชาติ (International Renewable Energy Certificates or I-RECs) และการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานอีกด้วย

เต็ดตรา แพ้ค เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับโกลด์สแตนดาร์ด (Gold-Standard) จาก I-RECs โดยในเร็วๆ นี้ โรงงานผลิตในไทยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนเพิ่มอีก 1 เมกะวัตต์จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนในประเทศอื่นๆเช่น ประเทศจีน เต็ดตรา แพ้ค เป็นผู้ซื้อรายหลักของใบรับรอง I-REC นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทแรกที่ใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์จากองค์กรสิ่งแวดล้อมอย่าง Ekoenergy ในประเทศแอฟริกาใต้ อีกด้วย

นาย มาริโอ อับบิว รองประธานฝ่ายบริหารด้านความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่า “การนำพลังงานทดแทนมาใช้ถือเป็นก้าวสำคัญของเราในการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากระบบการผลิต ซึ่งช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

* RE100 คือ การรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนชั้นนำของโลก นำโดยเดอะไคลเมทกรุป (The Climate Group) ร่วมกับซีดีพี (CDP) โดยมีเป้าหมายในการผลักดันความต้องการและการผลิตพลังงานทดแทน <http://there100.org/>

และการได้รับใบรับรองการซื้อพลังงานหมุนเวียน ทำให้เราสามารถลงทุนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มกำลังการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน ในขณะเดียวกัน เราก็ได้มองหาโอกาสที่จะเพิ่มการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานแสง

อาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ ของเราด้วย”

เต็ดตรา แพ้ค ประกาศลงนามเข้าร่วม RE100 ในปี พ.ศ. 2559 มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการนำพลังงานไฟฟ้าทดแทนมาใช้ในระบบการผลิตทั่วโลกจาก 20% ให้ครบ 100% ภายในปี 2030

เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค

เต็ดตรา แพ้ค เป็นบริษัทผู้นำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหาร เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขายสินค้าและลูกค้าของเรา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้คนนับล้านในกว่า 160 ประเทศ ด้วยพนักงานมากกว่า 24,000 คน ทั่วโลก เต็ดตรา แพ้ค เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คำขวัญของเต็ดตรา แพ้ค ที่ว่า “ปกป้อง ทุกคุณค่า™” (PROTECTS WHAT'S GOOD™) นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่จะทำให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมสำหรับการบริโภคในทุกๆ ที่ทั่วโลก สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เต็ดตรา แพ้ค” ได้ที่ www.tetrapak.com/th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

ฐาปนี จันทร์หอม

โทร 02 018 3000

อีเมล Tapanee.junhom@tetrapak.com

มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

รักษิณา สุภัทท์นันทกุล / ดวงกมล วงศ์วรจรรย์

โทร 0803048870/ 0926619561

อีเมล ruksina@midas-pr.com / duangkamol@midas-pr.com

หมายเหตุ

- ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อหลักรายแรกของใบรับรอง I-REC ในหลายประเทศ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกำหนดมาตรการทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เข้มงวด เพื่อรับรองว่าเป้าหมายในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ดำเนินไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นในทางบวก และยังคงช่วยสร้างมาตรฐานและความต้องการในการซื้ออีกด้วย
- I-RECs คือ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าและผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ตรวจสอบและยืนยันว่าพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อไปนั้น ผลิตจากพลังงานทดแทน และมีการรับประกันถึงแหล่งกำเนิดพลังงานนั้นๆ